



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อข้อเสนอโครงการ	ชื่อหัวหน้าโครงการ	คณะ / หน่วยงาน	งบประมาณที่สนับสนุน (บาท)
1	ความหลากหลายและความหลากหลายทางพันธุกรรมในแมลงรึ้นดำ (Diptera : Sumuliidae) ที่กัฒมนุชย์ในประเทศไทย	รศ. ดร.ไพโรจน์ ประมวล	วิทยาศาสตร์	110,000.-
2	การหาคุณสมบัติไดโอดีกรีกริกของน้ำมันชีวภาพด้วยโพรบแบบแกนร่วม	ผศ. ดร.นิวัฒน์ อังควิศิฐพันธ์	วิศวกรรมศาสตร์	110,000.-
3	อิทธิพลของแอนไอโซทรอปีแกนเดี่ยวที่มีต่อการเคลื่อนที่ของกำแพงโดเมนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงบิดของสปิน	ผศ. ดร.พรรณวดี จุริมาศ	วิทยาศาสตร์	110,000.-
4	สมบัติเชิงพลวัตของโมเลกุลน้ำในระบบโปรตีนฟลาวิโนโมโนนิวคลีโอไทด์: ความเข้าใจจากระเบียบวิธีการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล	ผศ. ดร.ณัฐฐานนตร นันทบุตร	วิทยาศาสตร์	110,000.-
5	การประมาณ LH โมเมนต์ของการแจกแจงเวคบีและการประยุกต์ทางด้านอุทาวทยา	ผศ. ดร.บงอร กุมพล	วิทยาศาสตร์	90,000.-
6	การใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลเพื่อตรวจสอบความแห้งแล้งในจังหวัดมหาสารคาม	ผศ. ดร.ธีรวงค์ เหล่าสุวรรณ	วิทยาศาสตร์	110,000.-
7	การศึกษาระบบพันธุ์ การเคลื่อนย้ายนิวเคลียร์ระหว่างที่มีการพัฒนาของแคลมป์เซลล์ และซัปแคลมป์เซลล์ของเห็ด <i>Lentinus strigosus</i> (schw.) และพันธุกรรม	รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล	วิทยาศาสตร์	110,000.-

ที่	ชื่อข้อเสนอโครงการ	ชื่อหัวหน้าโครงการ	คณะ / หน่วยงาน	งบประมาณที่สนับสนุน (บาท)
8	ไดนามิกส์ใหม่วอร์ปิงสำหรับคัดแยกการบาดเจ็บขาโคโดยใช้คุณลักษณะท่าเดิน	รศ. ดร.อภิวัฒน์ อูร์โสภณ	วิศวกรรมศาสตร์	110,000.-
9	การศึกษาสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอนุพันธ์ของอลิฟาติกและอโรมาติกเตตระเอชามาโครไซเคิลกับสารประกอบออกโซของโลหะไอออนด้วยทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น	ผศ. ดร.สมชาย แก้ววังชัย	วิทยาศาสตร์	110,000.-
10	การสังเคราะห์บนวิภาคของแข็งของไขมันประจุบวกที่มีส่วนหลักเป็นไดเอทิลีนไทรเอมีนสำหรับการนำส่งดีเอ็นเอ	ดร.วิชญ รัชตเวชกุล	วิทยาศาสตร์	110,000.-
11	เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในย้วยความถี่ไมโครเวฟ	ผศ. ดร.สุภกร หาญสูงเนิน	วิทยาศาสตร์	110,000.-
12	การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำโดยใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมสูงสุดและการศึกษาเลียนแบบ	รศ. ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง	วิศวกรรมศาสตร์	110,000.-
13	การปิดฉากแบบเกรซฟูลของกราฟแมงมุมที่มีขายาวกว่าหนึ่งสี่ขา $S_n(k, l, m, 2)$	ดร.กิตติศักดิ์ แสงสุระ	วิทยาศาสตร์	110,000.-
14	การวิเคราะห์สภาพการทนต่ออุณหภูมิและการผูกพันอยู่กับที่ของครั่งเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการย้อมสีและการทำนายเวลาชีวิต	รศ. ดร.สุนันท์ สายกระสุน	วิทยาศาสตร์	110,000.-

หมายเหตุ :

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม จนถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม Fast – track 58 จำนวน 3 ชุด (โดยปรับแก้ งบประมาณถูกต้องตามประกาศผล)
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน (ซึ่งออกเลขที่หนังสือจากคณะเรียบร้อย) งวดที่ 1 จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
3. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริงเท่านั้น)
4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย งบประมาณแผ่นดิน โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.research.msu.ac.th จำนวน 3 ชุด

2. ผู้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายงวด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) ได้ดำเนินการทำสัญญารับทุนตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ : เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เล่มสีเหลือง) จำนวน 1 เล่ม สำเนาหน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ + สำเนาทศด้อย จำนวน 3 ชุด และแผ่น CD บันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ MS word และ PDF จำนวน 1 แผ่น ส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ : กรณีขอขยายเวลาการส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เบิกงวดที่ 2 ผู้รับทุนสามารถทำบันทึกข้อความขอขยายเวลาในการส่งเบิกได้ โดยผู้รับทุนจะต้องระบุปัญหาและเหตุผลที่ส่งล่าช้า รอบที่ 1 ขยายเวลาได้ถึง 31 ธันวาคม 2558 รอบที่ 2 ขยายเวลาได้ถึง 31 มีนาคม 2559 หลังจากนั้นผู้รับทุนจะไม่สามารถเบิกเงินงวดที่ 2 (30%) ได้

งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของทุนที่ได้รับ : ผู้รับทุนจัดส่งเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI / Scopus พร้อมทั้งใบตอบรับการตีพิมพ์ ระบุเล่มที่ เลขที่ชัดเจน จำนวน 3 ชุด มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยผู้รับทุนจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2559

3. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งเอกสาร “ยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการวิจัยหรืองบประมาณใด ๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานวิจัยก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม